



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๑๘๗๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สำนักงาน มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลตามเกณฑ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑ นโยบายวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซัชชัย พวกดี	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ่ม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร	กรรมการ
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด	กรรมการ
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	กรรมการ
นายวิทยา ศรีนครุตตร	กรรมการ
นางสาวนฤชล เชื้อนัยัง	กรรมการ
อาจารย์ธนธรณ์ แจ่มไม้	กรรมการ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง	กรรมการ
นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางวรรณภา สุวรรณพงษ์	กรรมการและเลขานุการ
นายธนกฤต ภูโอบ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พุนใจสม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัต โชชัย	กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา	กรรมการ
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล	กรรมการ
นายมนตรี ประชุม	กรรมการ
นายสุวิทย์ เหล่าสี	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวาทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกันยา มั่นคง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย ประกอบด้วย

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สอนมะลิ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประไพ ขาวขำ	กรรมการ
อาจารย์ดร.อภิขญา พัดพิน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจงศักดิ์ พิภพสมบุรณ์	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวาทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางผ่องศรี พิกุลทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วย

ดร.มะลิวัลย์ รอดคำเหน็ด	ประธานกรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ
นายมนตรี ประชุม	กรรมการ
นางชมภักดิ์ จารุทีฆัมพร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย	กรรมการ
นางสาวพันทิพา เย็นญา	กรรมการ
นางผ่องศรี พิกุลทอง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

นางสาวเกศกนก ไทยแท้	ประธานกรรมการ
นางปวีณฉวี คุ้มสนาม	กรรมการ
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสาวธนสรณ์ สุขพร้อม	กรรมการ
นายอานนท์ ศรีสุข	กรรมการ
นายศราวุธ อันดอนกลอย	กรรมการ
นายกฤษณะ เพชรพลอย	กรรมการ
นางสาววรฤทัย ภู่งศ์	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Signature Code : F๒dbfQ๘G/Bo๕JqlA๑๖๘P